

ประจำวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2560

พาณิชย์ เผยเอกชน 60 ราย ยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าวในสต็อกรัฐ 1.82 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 1.82 ล้านตัน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจำนวน 60 ราย ซึ่งหากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนจะสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 24 พ.ค. 60

"กรมฯ จะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าภายใน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทั้ง 60 ราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศ คณะทำงานฯ (TOR) กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถยื่นซองซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้" นางดวงพร กล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 24 พ.ค.60 เวลา 09.00 น.โดยผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. หลังจากนั้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป กรมฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอซื้อ และจะประมวลผลการยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

"อภิตี" นั่งประธานบอร์ดใหม่ สถาบันสินค้าเกษตรนวัตกรรม

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Institute for Agricultural Product Innovation : API) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางอภิตีตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสถาบันฯ หลังจากได้มีคำสั่ง 177/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ขึ้นเมื่อ 23 มีนาคม 2560

"เดือนกันยายนี้คาดว่าจะเปิดระบายข้าวสารในสต็อกหมด ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในยุคของ คสช.จะไม่มีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรแน่นอน ต่อไปการทำงานของกรมจะมุ่งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำมาก ๆ เพียงให้เป็นการประยุกต์ พัฒนา และใช้ได้ในชีวิตประจำวันสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมผู้ประกอบการไทยมักจะขาย สินค้าเกษตรขั้นพื้นฐาน ทำให้ขายได้ราคาไม่สูงนัก การพัฒนานวัตกรรมจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน"

สำหรับการประชุมครั้งแรกจะหารือถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบัน โดยหลักจะมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เช่น การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสถาบันนี้จะช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการฯ นอกจากนี้กรมจะเชื่อมโยงการทำตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอาเซียน (YEN-D) เพื่อขยายตลาดให้สินค้าไทย

"บทบาทของสถาบันไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นแน่นอน อย่างกรรมการข้าวจะเน้นดูแลภาคการผลิต หรือหน่วยงานอื่นอีก 5 หน่วยงาน เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเน้นด้านการวิจัย แต่สถาบันจะเน้นด้านการตลาด และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ โดยสินค้าเป้าหมายกลุ่มแรกเน้นสินค้าข้าวและมันสำปะหลัง ขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยพัฒนานวัตกรรมและเมืองการค้าต่าง ๆ ที่ทำวิจัยไปบ้างแล้วทางสถาบันจะเข้าไปต่อยอดช่วยด้านการตลาด ส่วนงบประมาณสนับสนุนในปีแรกจะดึงจากกองทุนข้าว ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของกรมการค้าต่างประเทศประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับใช้บริหารจัดการชั่วคราวก่อนจะทำแผนเสนอของงบประมาณ ปี 2562"

ทั้งนี้ สถาบันฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการค้าต่างประเทศ มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยมีนางสาวจรรมน วิณิชสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการสถาบันคนแรก สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มี 13 คน โดยมีร.ว.พณิชย์เป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธาน โดยมีกรรมการ 4 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คน ประกอบด้วยนางพวงรัตน์ อัครพิศิษฐ์, รศ.ดร.สิริชัย เสรี, ดร.พรรณวิภา กฤษณาพงษ์, นายวัชรพล บุญหลาย โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ, มีรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีนายวรวรรณ วรรณวิล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เตรียมเสนอ'นบข.'อนุมัติขายข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว โดยมี น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจำหน่ายข้าวสต็อกรัฐบาลประเภทเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ที่มีเอกชนสนใจยื่นซองประมูลช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ได้ซื้อสรุปทั้งปริมาณและราคาเรียบร้อยแล้ว แต่จะต้องนำเสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติขายวันที่ 22 พ.ค.นี้ และคาดว่าเมื่อเห็นชอบแล้วน่าจะเปิดเผยทั้งปริมาณและราคาที่ชัดเจนสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ วันที่ 22 พ.ค.นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป หรือ ข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2560 ที่เหลือทั้งหมด ปริมาณ 1.82 ล้านตัน จำนวน 210 คลัง ใน 38 จังหวัด ประกอบด้วย ข้าว 16 ชนิด ส่วนใหญ่เป็น ข้าวหอมมะลิ กว่าร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี และข้าวขาว 10% เป็นต้น โดยคุณสมบัติผู้เสนอซื้อยังคงเดิม เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลรัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าว หรือสินค้าเกษตร และให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 24 พฤษภาคมและจะเปิดซองทันทีวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นจะพิจารณาปริมาณสต็อกข้าวแต่ละกลุ่มที่มีอยู่ 3 กลุ่ม ว่ายังคงเหลือจริงมากน้อยแค่ไหน เช่น ข้าวประเภทเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03

ล้านตัน ที่อนุมัติขายแต่เหลือบางส่วนก็จะนำมาเปิดขายรอบ 2 เพิ่ม และเมื่อข้าวกลุ่มไหนนำมาเปิดขายรอบ 2 แล้ว ยังเหลืออีกก็อาจจะพิจารณานำข้าวแต่ละกลุ่มมารวมเปิดในรอบ 3 ก็เป็นไปได้ ซึ่งแต่ละรอบแม้จะมีการเสนอราคาซื้อ ต่ำ แต่การพิจารณาจะเน้นผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุดกับภาครัฐเป็นหลักและยังเชื่อว่าราคาข้าวในตลาดช่วงนี้เริ่มขาขึ้น ดังนั้น จึงคิดว่าการประมูลข้าวสต็อกรัฐ 1.8 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2560 จะได้รับความสนใจ จากภาคเอกชนและได้ราคาดี โดยข้าวเก่าล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายหมดแล้วหมดเลย และวันที่ 12 มิถุนายนนี้จะมีการ ประชุม นบข. ทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการรายงานสรุปผลการประมูลข้าวแต่ละกลุ่มให้ที่ประชุมทราบและ หน่วยงานอื่น ๆ จะมีการนำเสนอแนวทางรับมือผลผลิตข้าวทั้งนาปรังและนาปีต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'พาณิชย์' เชื้อแนวโน้มราคาข้าวเปลือกปีนี้ดีขึ้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ทิศทางราคาข้าวในปี 60 นี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่า จะปรับตัวดีขึ้น ส่วนจะถึงตันละ 10,000 บาทหรือไม่นั้น ต้องดูจากหลายปัจจัย แต่เชื่อว่าแนวโน้มและทิศทางน่าดี ขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ ได้หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการลดต้นทุนการ เพาะปลูกข้าว ทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธ์ หรือ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการลดราคาสินค้า เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวลง ซึ่งจะส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ จะหาแนวทาง หรือมาตรการ เพื่อผลักดันราคาข้าวให้ปรับสูงขึ้นด้วย

"สถานการณ์ราคาข้าวไทยขณะนี้ มีแนวโน้มดีต่อเนื่อง ตามความต้องการของตลาดข้าวโลก แต่ระบุไม่ได้ ชัดเจนว่าจะเกินตันละหมื่นบาทหรือไม่ แต่กระทรวงฯ ก็ได้ร่วมกับผู้ส่งออกข้าว พยายามเร่งหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้ ข้าวไทยมีช่องทางการตลาดมากขึ้น เพราะหากดูสินค้าเกษตรสำคัญในตลาดโลกมีทิศทางขาขึ้น ดังนั้น โอกาสข้าว ไทยจะมีสัดส่วนในตลาดโลกเพิ่มขึ้นก็ไม่แน่ว่ามีปัญหา ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ก็ต้องการแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้ดูแลรักษาพันธุ์ข้าวที่ปลูกให้มีมาตรฐาน เพราะเชื่อว่าสินค้าที่มีคุณภาพมากเท่าไร การทำราคาก็จะดีขึ้นตาม เท่านั้น"

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ส่งสายตรวจพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาคต่าง ๆ ฝ้าติดตาม ดูแล พฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรชาวนาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโก่งน้ำหนักร หรือโก่ง ความขึ้นข้าวเปลือก ที่เกษตรกรนำมาขายให้โรงสีข้าวต่าง ๆ หรือหากเกษตรกรพบการกระทำดังกล่าว สามารถ ร้องเรียนมายังสายด่วน 1569 ได้ทันที นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลงไปดูต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงให้เกษตรกรได้ราคาไม่แพงมากจนเกินไป เพื่อลดต้นทุนและขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้นอีกด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ไล่สต็อกหมักกันยายน เตรียมส่งปมข้าวผัดบัญชีอีก 1 ล้านตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในวันที่ 19 พ.ค. 2560 กรมการค้าต่างประเทศ จะเสนอผลการ ประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและอาหารสัตว์ที่ประมูลไปก่อนหน้านี้ 1.03 ล้านตัน และข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสรุปว่าจะอนุมัติขายข้าวหรือไม่ เพราะระดับราคาเสนอซื้อตั้งแต่ตันละ 500-3,900 บาท ราคาต่างกันมาก

"โดยเฉพาะบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ที่เสนอซื้อข้าวขาว ปริมาณ 1,371 ตัน ในราคาตันละ 500 บาท ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เปิดประมูลมา ต้องดูความเหมาะสมในการอนุมัติขายโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งน้ำหนักว่า หากเก็บรักษาต่อไปรัฐจะเสียประโยชน์หรือไม่"

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวสารสต็อก รัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ปริมาณ 1.82 ล้านตันจาก 210 คลัง ในพื้นที่ 38 จังหวัด โดยข้าวลอตนี้มี ทั้งหมด 16 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ 70% เป็นข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 1 ล้านตัน รองลงมา เป็นข้าวขาว 10% ปลายข้าว 7% และที่เหลือเป็นข้าวอื่น ๆ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าตรวจสอบคุณภาพข้าวในคลังระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค. ยื่น ของเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 22 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา วันที่ 24 พ.ค. 2560

"เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลพอสมควร เพราะครั้งนี้เป็นการระบายทั่วไปตลอดท้าย หากระบายหมดจะเหลือสต็อกเพียง 3 ล้านตัน เป็นข้าวสำหรับเข้าสู่อุตสาหกรรมเท่านั้น จะส่งผลดีกับข้าวในฤดูต่อไป ที่ยังไม่ ออกสู่ตลาด จะไม่มีแรงกดดันจากสต็อก ขณะเดียวกันสถานการณ์การส่งออกในเดือนที่ผ่านมาดีขึ้น มีคำสั่งซื้อจาก ต่างประเทศ เช่น แอฟริกา อิหร่าน จีน มีจำนวนมากขึ้น คาดว่าการประมูลครั้งนี้อาจจะได้ราคาดีขึ้น ซึ่งครั้งที่ผ่าน มามีการตัดราคาขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ยประมาณตันละ 10,000 บาท"

ทั้งนี้ นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ เมื่อเดือนพ.ค. 2557-ปัจจุบัน ระบาย ข้าวแล้ว 12 ล้านตัน จากสต็อกทั้งหมด 17.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 111,746 ล้านบาท

"ผลการระบายข้าว 3 ปี ถือว่าน่าพอใจ เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาด คาดว่าจะสามารถระบายส ต็อกทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ และเมื่อหมดภาระสต็อกแล้ว ทางกรมยังต้องกลับไปดูข้าวสารที่มีตัวเลข ตลาดเคลื่อนจากบัญชี อคส.และอ.ต.ก.อีก 1 ล้านตันว่ามีจริงหรือไม่ อยู่ที่ไหน และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป"

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี-9 พ.ค.ที่ผ่านมา ไทยส่งออกปริมาณ 4.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.6% จากปีก่อน มูลค่า 1,745 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน โดยราคาเอฟโอบีข้าวขาว 5% ล่าสุดตันละ 393 เหรียญสหรัฐจากเดือน ก่อนราคาตันละ 380 เหรียญสหรัฐ และราคาข้าวหอมมะลิทรงตัวที่ตันละ 694 เหรียญสหรัฐ

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวทรวง ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) กล่าวว่า อคส.ขอความร่วมมือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าไปติดตาม ตรวจสอบการขนส่งข้าวและรับมอบข้าวจากโกดังไปสู่โรงงานผู้ประกอบการ หรืออุตสาหกรรมที่ชนะการประมูลข้าว ในสต็อกรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มที่ประมูลข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงกลุ่มที่ประมูลข้าวเพื่อเข้าสู่ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนและสัตว์ หรือในกลุ่มพลังงาน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาซื้อขายของคณะอนุกรรมการ พิจารณาระบายข้าว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้าวที่ประมูลออกมาจะไม่กลับไปสู่ตลาดปกติ หรือนำไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ จนส่งผลกระทบต่อข้าวในตลาดปกติ

"ขณะนี้จัดคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานที่ชนะการประมูลข้าวในทุกพื้นที่ เช่น จ.ระยอง ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ เป็นต้น อย่างเข้มงวด ตั้งแต่เส้นทางการขนส่ง การนำ ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ประมูลได้ไปผลิตตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ระบุไว้ รวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาการ รั่วไหล และจะเพิ่มความเข้มงวดพิเศษเป็น 2 เท่า ตลอด 24 ชั่วโมงป้องกันการรั่วไหลของข้าวกลุ่มนี้ไปใช้ในทางที่ผิด หรือผิดวัตถุประสงค์ เพราะประมูลออกมาในราคาที่ไม่ได้สูงเทียบกับการประมูลที่ผ่านมา หากนำไปใช้ในทางอื่นจะ ทำให้เกิดความเสียหายต่อตลาดได้"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับสูงขึ้นตามทิศทางราคาข้าวของไทย โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งระดับราคาเฉลี่ยที่ 367.5 เหรียญสหรัฐต่อตันนั้น ถือเป็นระดับราคาที่สูงที่สุดในรอบ 11 เดือน วงการค้าข้าวระบุว่าจากการที่มีแนวโน้มว่าความต้องการข้าวจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นจึงทำให้ผู้ค้าข้าวต่างซื้อข้าวเก็บไว้รอราคาขึ้น จึงไม่ค่อยมีการขายข้าวออกมาในช่วงนี้มากนัก

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -15 เมษายน 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 19.375 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยในช่วงเมษายน-พฤศจิกายน 2560 พื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนามเพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 6.875 ล้านไร่ คิดเป็น 37.2% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 11.875 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.8% เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 ทั้งนี้ คาดว่าเวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงพฤศจิกายน 2559-เมษายน 2560 ประมาณ 10 ล้านไร่ ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศนั้น เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ราคาขายส่งของข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.216 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยราคาหน้าคลังสินค้า ข้าวขาวมีราคา 0.307 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลง 13.1% ข้าวหอม Jasmine 5% มีราคา 0.432 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลง 1.0% ข้าวหอม Fragrance มีราคา 0.463 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลง 1.9% ข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.502 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลง 1.7% ทั้งนี้ ราคาข้าวเวียดนามมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้าวมีคุณภาพไม่ดีและเวียดนามยังเผชิญกับความยากลำบากในการส่งออกข้าว

ด้านราคาขายปลีก ราคาข้าวเปลือกในตลาดราคาอยู่ที่ 0.240 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ข้าวขาวราคา 0.441 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ข้าวหอม Jasmine ราคา 0.617 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ข้าวหอม Fragrance ราคา 0.667 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม และข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) ราคา 0.661 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 มีนาคม 2560

สำหรับสถานการณ์ส่งออกนั้น ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนามในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ได้แก่ จีนปริมาณ 527,948 ตัน (สัดส่วน 43.3%) ฟิลิปปินส์ปริมาณ 235,491 ตัน (สัดส่วน 15.9%) สิงคโปร์ปริมาณ 60,946 ตัน (สัดส่วน 5.6%) มาเลเซียปริมาณ 51,978 ตัน (สัดส่วน 3.7%) และโกตดิวัวร์ปริมาณ 46,640 ตัน (สัดส่วน 3.6%)

มีรายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวหอมประมาณ 355,000 ตัน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีนจำนวนประมาณ 163,300 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 46% ของการส่งออกข้าวหอมทั้งหมด ตามด้วยประเทศไต้หวันประมาณ 140,000 ตัน โดยส่งไปยังประเทศจีนประมาณ 50,400 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 36% และส่งไปยังประเทศไต้หวันประมาณ 30,000 ตัน นอกจากประเทศจีนจะเป็นตลาดใหญ่ของข้าวหอมเวียดนามแล้ว ยังเป็นตลาดข้าวเหนียวที่สำคัญด้วย โดยเมื่อปีที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกข้าวเหนียวไปยังจีนประมาณ 940,000 ตัน

วงการข้าวระบุว่าในปี 2018 เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปได้มากถึง 100,000 ตัน โดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ตามข้อตกลงของการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (the Vietnam-EU Free Trade Agreement) ซึ่งจะช่วยให้ข้าวเวียดนามเข้าไปทำตลาดในสหภาพยุโรปได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามข้าวเวียดนามก็ยังคงมีข้อจำกัดในตลาดนี้ เนื่องจากสหภาพยุโรปมีมาตรการทางเทคนิคที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าว เช่น การกำหนดมาตรฐานทางด้านคุณภาพซึ่งจะมีผู้ส่งออกบางรายเท่านั้นที่สามารถควบคุมขบวนการผลิตข้าวของตนได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การที่ข้าวเวียดนามจะเข้าไปทำตลาดในสหภาพยุโรปจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่น่าเชื่อถือและต้องมีตราสินค้า ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในการดำเนินการดังกล่าว เช่น การกำหนดนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการส่งออก และต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้าวเวียดนามในตลาดยุโรป เป็นต้น *ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com*

กัมพูชา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ รายงานว่า สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชา เปิดเผยว่า รัฐบาลจีนจะเพิ่มโควตาการนำเข้าข้าวของจีนแก่กัมพูชาจาก 200,000 ตัน ในปี 2560 เป็น 300,000 ตัน ในปี 2561 ซึ่งผลการเจรจาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอด Belt and Road Forum for International Cooperation ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีสมเด็จฯ ฮุน เซน ได้มีโอกาสหารือสองฝ่ายกับนายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ แม้ว่าจีนจะเพิ่มโควตาการนำเข้าข้าวแก่กัมพูชา แต่กัมพูชาอาจจะไม่สามารถส่งออกข้าวได้เต็มโควตาตามที่จีนให้มา เนื่องจากปัญหาการตรวจสอบด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดของจีนซึ่งในปัจจุบันทางการจีนอนุญาตให้ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาจำนวน 26 รายเท่านั้นที่สามารถส่งออกไปจีนได้ ในขณะที่อีก 55 รายต้องรอใบอนุญาต ซึ่งมีบริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่บางรายรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 212,394 ตัน เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 201,770 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวจำนวน 45,716 ตัน เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,550 ตัน ในเดือนเมษายนของปีที่แล้ว แต่ลดลง 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,127 ตัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ปัจจุบันกัมพูชาสามารถส่งออกข้าวไปยัง 55 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้นำเข้ารายสำคัญได้แก่จีน ฝรั่งเศส และโปแลนด์ โดยในช่วง 4 เดือนแรกส่งออกไปยังประเทศจีนจำนวน 81,432 ตัน ฝรั่งเศส 27,848 ตัน โปแลนด์ 16,703 ตัน สหราชอาณาจักร 15,259 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,706 ตัน มาเลเซีย 5,132 ตัน เป็นต้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ Oryza.com และ www.mekongoryza.com

ฟิลิปปินส์

แหล่งข่าววงการค้าข้าว รายงานว่า สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) จะออกประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวน 250,000 ตัน ในเดือนหน้า เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศที่ลดลงและเตรียมไว้สำหรับใช้ในช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดลงในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยคาดว่าจะการประมูลครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชน (government-to-private (G-P) scheme) จากประเทศไทย เวียดนาม และ

ประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย ปากีสถาน สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ซึ่งการส่งมอบจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้าต้นเดือนกรกฎาคม

ในขณะที่เดียวกันสภา NFA (the NFA Council) ก็จะมีการพิจารณามาตรการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ (the 2017 minimum access volume; MAV) ด้วยหลังจากที่มาตรการนำเข้าข้าวตามข้อตกลงขององค์การการค้าจะหมดอายุลงในเร็ว ๆ นี้

ซึ่งมีรายงานว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์จะขยายระยะเวลาของมาตรการจำกัดการนำเข้าข้าว (the quantitative restrictions (QRs) on rice imports) ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้ออกไปอีก 3 ปี จนถึงเดือนกรกฎาคม 2020 โดยจะคงปริมาณการนำเข้าสูงสุด (the Minimum Access Volume) ที่เอกชนจะนำเข้าได้ในแต่ละปีไว้ที่ 805,200 ตัน ในอัตราภาษีนำเข้า 35% ส่วนการนำเข้านอกโควตาจะเสียภาษีในอัตรา 40%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-เมษายน) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 104,900 ตัน ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับปริมาณ 105,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 71,200 ตัน เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับ 63,300 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,600 ตัน ข้าวหอม 64,200 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 4,400 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 67.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.9%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 18,900 ตัน ลดลง 36.6% เมื่อเทียบกับ 29,800 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 17,000 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 1,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 18.0%) จีนประมาณ 4,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.2%) ออสเตรเลียประมาณ 2,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) กัมพูชาประมาณ 1,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 4,510 ตัน ลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,646 ตัน ในปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 4,046 ตัน สหรัฐจำนวน 267 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนเมษายน 2560 รวม 13,600 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,300 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ รวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา *Trade and Industry Department*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางภาวะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีน้อยลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 391-396 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 394-399 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากที่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวอินเดียอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด เนื่องจากรัฐบาลเร่งจัดหาข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินรูปีก็อยู่ในระดับที่แข็งค่าจึงเป็นอุปสรรคต่อการเสนอขายข้าวของผู้ส่งออกของอินเดีย โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 5% ใกล้ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 29.079 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากข้าวเปลือกประมาณ 9.33 ล้านตัน) ลดลง 2.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.784 ล้านตัน ในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 4.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.785 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 99.4% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดสต็อกข้าวไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวนรวม 14.58 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 11.58 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 3 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

สำนักข่าว Reuters รายงานความคืบหน้ากรณีที่หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh) ได้เปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่งจากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยปิดรับข้อเสนอราคาประมูลในวันที่ 21 พฤษภาคม และเปิดซองข้อเสนอในวันเดียวกันนั้น ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาในการประมูลครั้งนี้ต่ำสุดที่ 427.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยบริษัท Sukhbir Agro Energy Ltd จากคูไบ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) White Rice (Atap) CIF Liner out term) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะปิดรับข้อเสนอราคาประมูลในวันที่ 28 พฤษภาคม และเปิดซองข้อเสนอในวันเดียวกัน โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ทั้งหมด

ก่อนหน้านี้สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงานของรัฐบาลบังคลาเทศอาจจะนำเข้าข้าวประมาณ 600,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ โดยในปัจจุบันรัฐบาลมีสต็อกข้าวเหลือประมาณ 350,000 ตัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 6 ปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อด้านอาหาร (food inflation) ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 6.89% เมื่อเทียบกับ 3.89% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากรดับ 6.84% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 374,250 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 271,282 ตัน ในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 9.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 413,226 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในเดือนเมษายน 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 320,990 ตัน ลดลง 12.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 367,763 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 53,260 ตัน เพิ่มขึ้น 17.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,463 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในช่วง 10 เดือนแรก (กรกฎาคม 2559-เมษายน 2560) ของปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,051,866 ตัน มูลค่า 1,346.487 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 14.13% และมูลค่าลดลง 13.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,554,014 ตัน มูลค่า 1,549.583 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในช่วง 10 เดือนแรก ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,667,506 ตัน ลดลง 15.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,167,436 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 384,360 ตัน ลดลง 0.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 386,578 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 822,543 ตัน ลดลงประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 899,026 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 61,696 ตัน ลดลงประมาณ 14.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 71,845 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 760,847 ตัน ลดลงประมาณ 8.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 827,181 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,055 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 169,618 ตัน ฝรั่งเศส 139,454 ตัน เนเธอร์แลนด์ 107,045 ตัน โปแลนด์ 64,862 ตัน อิตาลี 62,677 ตัน เยอรมนี 61,803 ตัน โปรตุเกส 45,156 ตัน เบลเยียม 37,747 ตัน สเปน 30,873 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,696 ตัน สวีเดน 19,948 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-16 พฤษภาคม 2560 มีการส่งออก 201,019 ตัน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 158,655 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 171,339 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 131,847 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 29,680 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,808 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,679 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 90,472 ตัน กรีซ 38,025 ตัน สเปน 21,845 ตัน โปรตุเกส 21,655 ตัน บัลแกเรีย 14,468 ตัน สหราชอาณาจักร 4,587 ตัน เป็น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

